

I. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ IV NĂM 2022:

1. Sơ kết 02 năm thực hiện Chi thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phát động Phong trào thi đua “Đề nghị Khởi mới” giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030.
2. Lãnh đạo, tổ chức thành công đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, đảng ủy bộ phận nhiệm kỳ 2022 - 2025,
3. Lãnh đạo công tác kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng TCCSĐ và cán bộ, đảng viên năm 2022.
4. Tổng kết năm 2022.
5. Một số nội dung tập trung tuyên truyền:
 - Tuyên truyền các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII; kết quả Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII; Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV; Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 10, 11.
 - Tiếp tục tuyên truyền và tổ chức sinh hoạt chính trị, tư tưởng nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “*Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam*”.
 - Tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19.
 - Tuyên truyền tiến độ triển khai 11 công trình, dự án trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.
 - Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2022 của tỉnh; nhiệm vụ, giải pháp trong các tháng cuối năm 2022.
 - Theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội.
 - Tuyên truyền các ngày lễ lớn: Ngày truyền thống các ban Đảng: Tổ chức xây dựng Đảng (14/10), Dân vận (15/10), Kiểm tra Đảng (16/10), Văn phòng cấp ủy (18/10); Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10); 66 năm Ngày thành lập Hội liên Hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10); 92 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và 12 năm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10); 61 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10); 105 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (07/11) 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam và Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư (18/11); 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 33 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12); 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt (23/11); 120 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Ngân; 202 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11); 50 năm Ngày chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không (18/12)...

II. THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 01-KL/TW GẮN VỚI KẾT LUẬN SỐ 21-KL/TW**Khát vọng Hồ Chí Minh và trách nhiệm của hệ thống chính trị cùng toàn xã hội trong sự nghiệp phát triển đất nước hiện nay**

Khởi đầu năm 2021, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp, mở ra một giai đoạn mới cho cách mạng Việt Nam sau 75 năm đất nước ta giành được độc lập, 35 năm đổi mới đất nước, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Trong các mục tiêu tổng quát Đại hội đề ra, có một mục tiêu đặc biệt quan trọng, đó là “khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Mục tiêu này thể hiện ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, đồng thời, đó là sự phát huy, tiếp nối khát vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Người. Chúng tôi đồng tình với quan điểm của các nhà nghiên cứu rằng, khát vọng Hồ Chí Minh là: “*Việt Nam độc lập, tự do, hạnh phúc, dân chủ, phồn vinh, hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu*”. Việc thực hiện thắng lợi mục tiêu trên đây do Đại hội Đảng đề ra cũng chính là hiện thực hóa khát vọng của Người và đưa đất nước ta phát triển lên một tầm cao mới. Mục tiêu đó cũng đặt ra cho hệ thống chính trị và toàn xã hội những trách nhiệm lớn lao trong sự nghiệp phát triển đất nước hiện nay.

1. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ có “một ham muốn, ham muốn tột bậc, đó là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”. Ham muốn đó của Người chính là khát vọng, đồng thời là động lực mạnh mẽ thúc đẩy người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành xuất dương tìm đường cứu nước ở tuổi 21; giúp cho Người vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ và hiểm nguy trong hơn 30 năm bôn ba khắp năm châu, bốn biển. Dù phải làm việc cực

nhọc trên các con tàu viễn dương hay tại các thành phố ở châu Âu, phải đối mặt với mạng lưới mật vụ của chính quyền thực dân, đế quốc, phải chịu cảnh giam cầm tại nhà tù của thực dân Anh (tại Hồng Kông, từ năm 1931 - 1933), tại nhà tù của chính quyền Tưởng Giới Thạch (tại Quảng Tây, từ năm 1942 - 1943), nhưng nhờ có động lực đó, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh vẫn giữ vững ý chí và mục tiêu phấn đấu cho độc lập, tự do của đất nước, hạnh phúc của nhân dân.

Trong quá trình hiểu các học thuyết và thực tiễn các cuộc cách mạng trên thế giới, Hồ Chí Minh tiếp thu, kế thừa nhiều giá trị lý luận và bài học kinh nghiệm quý giá để vận dụng vào cách mạng nước ta. Ngoài chủ nghĩa Mác - Lênin và các cuộc cách mạng vô sản, Người còn tìm hiểu và học hỏi từ những học thuyết và các cuộc cách mạng khác để viết cuốn sách Đường cách mệnh (xuất bản lần đầu năm 1927) và nhiều sách báo, tài liệu khác. Trong đó, Người tiếp thu chủ nghĩa tam dân của cuộc Cách mạng Tân Hợi (Trung Quốc, năm 1911), đó là: “*Dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc*”, để từ đó, sau Cách mạng Tháng Tám thành công, Người đã chọn tiêu ngữ cho nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là “*Độc lập - Tự do - Hạnh phúc*” mà chúng ta tiếp tục sử dụng đến ngày nay. Khi soạn thảo bản Tuyên ngôn độc lập đọc trước quốc dân, đồng bào ngày 2/9/1945, Hồ Chí Minh cũng trích dẫn bản tuyên ngôn độc lập năm 1776 của nước Mỹ, trong đó có “*quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc*”. Theo Người, giành độc lập là tiền đề quan trọng để mang lại tự do, hạnh phúc cho nhân dân: “Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc, tự do thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”. Để thực hiện được tự do, hạnh phúc cho nhân dân, tất yếu phải xây dựng chủ nghĩa xã hội, như Người đã chỉ rõ: “Mục đích của chủ nghĩa xã hội là gì? Nói một cách đơn giản và dễ hiểu là không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân”. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân, đất nước ta cần phấn đấu để đuổi kịp các nước phát triển trên thế giới. Vì thế, từ ngày mới giành được độc lập, Người đã nhắc tới ngày đất nước ta “sánh vai các cường quốc năm châu”. Trong những năm tháng trên cương vị Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mặc dù phải tập trung lãnh đạo nhân dân ta đương đầu với các cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân, đế quốc với tinh thần “không có gì quý hơn độc lập, tự do”, nhưng Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Người dành nhiều thời gian đi thăm các nhà máy, công trường, nông trường, hợp tác xã nông nghiệp để kiểm tra tình hình sản xuất và động viên cán bộ, công nhân viên, nông dân. Năm 1966, khi cuộc Kháng chiến chống Mỹ đang trong giai đoạn ác liệt nhất, Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi chống Mỹ cứu nước, trong đó, Người chỉ rõ: “Đến ngày thắng lợi, nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”. Trong bản Di chúc ngày 10/6/1969, Người viết: “Còn non, còn nước, còn người. Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay”. Cuối bản Di chúc, Người viết: “Điều mong muốn cuối cùng của tôi là toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đoàn kết, phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”. Như vậy, có thể nói, trọn cuộc đời hoạt động của mình, khát vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng nước *Việt Nam độc lập, tự do, hạnh phúc, dân chủ, phồn vinh, hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu* luôn mãnh liệt và trở thành định hướng quan trọng cho cách mạng Việt Nam.

2. Khát vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã truyền động lực mạnh mẽ cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta. Trong mọi thời kỳ cách mạng, bên cạnh nhiệm vụ đấu tranh giải phóng dân tộc, Đảng ta luôn coi trọng nhiệm vụ đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế, xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Ngay sau ngày hòa bình lập lại (năm 1954), cả miền Bắc tập trung vào nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội, đồng thời cùng với miền Nam tiếp tục đấu tranh chống ngoại xâm, thống nhất đất nước. Các thế hệ thanh niên hăng hái “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”; ở hậu phương, đồng bào thi đua sản xuất, toàn miền Bắc ra sức phấn đấu với tinh thần “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”. Từ một nền kinh tế lạc hậu, được sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, miền Bắc đã từng bước xây dựng nền công nghiệp, chuẩn bị cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội. Đồng thời, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, đảm bảo cuộc sống no ấm của nhân dân và chi viện cho chiến trường miền Nam. Những công trình xây dựng, nhà máy, khu mỏ lần lượt ra đời tại nhiều nơi trên miền Bắc, như: thủy điện Thác Bà, khu gang thép Thái Nguyên, nhà máy điện Việt Trì, khu mỏ than Hồng Gai, Cẩm Phả, cảng Hải Phòng, công trình đại thủy nông Bắc Hưng Hải, Nông trường Đồng Giao... Đây là những thành tựu to lớn, phục vụ sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và góp phần vào những chiến công vang dội của đồng bào, chiến sĩ trên chiến trường miền Nam.

Ngay sau ngày thống nhất, đất nước ta phải tập trung lực lượng cho các cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và phía Bắc, đồng thời do cuộc chiến tranh phá hoại nhiều mặt, bao vây cấm vận, nên nền kinh tế

nước ta gặp khó khăn gay gắt. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI đã kịp thời đề ra đường lối đổi mới, phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, huy động tiềm năng to lớn của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Khi sự nghiệp đổi mới đất nước mới thực hiện được những bước đầu tiên thì cuối thập kỷ 80, các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu lần lượt sụp đổ, năm 1991, Liên Xô tan rã. Chủ nghĩa xã hội trên thế giới lâm vào thoái trào, các thế lực thù địch hí hửng. Ở trong nước, nhiều cán bộ, đảng viên lo lắng cho sự nghiệp cách mạng. Tuy nhiên, những thành quả bước đầu của công cuộc đổi mới đã giúp cho đất nước ta vượt qua được khủng hoảng, tiếp tục vững bước phát triển. Sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn về mọi mặt. Nền kinh tế kế hoạch hóa được chuyển đổi mạnh mẽ sang nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa; các thành phần kinh tế nhà nước, tập thể, tư nhân và đầu tư nước ngoài phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước liên tục tăng cao, đưa Việt Nam vào nhóm quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao trên thế giới và khu vực. Khoa học, kỹ thuật và công nghệ trở thành động lực mạnh mẽ cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Cuối năm 2020, nền kinh tế Việt Nam đã vươn lên xếp thứ tư trong khu vực Đông Nam Á. Sự phát triển của nền kinh tế đã tạo ra tiềm lực vật chất vững chắc để giữ vững quốc phòng, an ninh. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được phát triển. Giảm nghèo nhanh và bền vững hơn, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong cả nước được nâng cao về mọi mặt. Với mục tiêu, “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”, Việt Nam đang vững bước trên con đường phát triển toàn diện. Đánh giá về những thành tựu đó, Đại hội Đảng lần thứ XIII đã khẳng định: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Những thành tựu to lớn của 35 năm đổi mới đất nước có ý nghĩa lịch sử và là kết tinh sức sáng tạo của Đảng và nhân dân ta, khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của đất nước ta phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại. Những thành tựu này là thành công trong việc thực hiện khát vọng Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, đất nước ta vẫn còn không ít hạn chế. Kinh tế - xã hội phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của đất nước và còn nhiều khó khăn, thách thức. Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong 10 năm gần đây và việc tạo nền tảng để đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại chưa đạt được mục tiêu đề ra. Công cuộc đổi mới tiếp tục đặt ra nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn phải tập trung giải quyết để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững hơn theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

3. Hiện nay, tình hình thế giới đang biến động nhanh chóng và phức tạp. Kinh tế thế giới sau một giai đoạn phát triển mạnh mẽ, nay đang lâm vào khủng hoảng, suy thoái nghiêm trọng. Sự tác động tiêu cực của đại dịch COVID -19 khiến cho sự khủng hoảng này có thể tiếp tục kéo dài. Các nước trên thế giới, nhất là các nước lớn đang điều chỉnh lại chiến lược phát triển; cạnh tranh kinh tế, chiến tranh thương mại, các cuộc tranh giành thị trường, nguồn tài nguyên, công nghệ, nhân lực chất lượng cao, thu hút đầu tư nước ngoài ngày càng quyết liệt. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhất là công nghệ số phát triển mạnh mẽ, tạo đột phá trên nhiều lĩnh vực, tạo ra cả thời cơ và thách thức đối với mỗi quốc gia. Ở trong nước, sự tác động tiêu cực của kinh tế thế giới và đại dịch COVID -19 gây ra khó khăn về mọi mặt: tốc độ phát triển kinh tế bị giảm sút, một số ngành kinh tế quan trọng bị tê liệt hoặc hoạt động cầm chừng, số lượng doanh nghiệp bị phá sản hoặc thua lỗ nặng, nợ nần lớn tăng cao; đời sống nhân dân ở các vùng dịch, nhất là người lao động có thu nhập thấp vô cùng khó khăn.

Đứng trước tình hình đó, một nhiệm vụ cấp bách đề ra trong năm nay và năm tới là phải ngăn chặn, đẩy lùi đại dịch COVID-19, đồng thời thực hiện mục tiêu duy trì và phát triển kinh tế - xã hội. Trong dài hạn, toàn xã hội phải tiếp tục thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội Đảng đã đề ra, trong đó, mục tiêu “*khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc*” có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi việc hoàn thành thắng lợi mục tiêu này chính là huy động được nguồn lực con người to lớn của 97 triệu đồng bào trong nước với hàng triệu kiều bào ta ở nước ngoài cùng chung tay xây dựng đất nước; tiếp nối khát vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng đất nước. Về mục tiêu này, một vấn đề được đặt ra là, Việt Nam là một quốc gia đông dân số (đứng thứ 15 trên thế giới), mật độ dân số cao; người Việt Nam thông minh, cần cù; đất nước ta giàu tài nguyên thiên nhiên và có vị trí địa lý thuận lợi; nhưng năng suất lao động của người Việt Nam luôn bị đánh giá thấp so với thế giới và khu vực; nền kinh tế của nước ta trong 35 năm qua phát triển nhanh nhưng chưa tương xứng với tiềm năng. Trong khi đó, nhiều quốc gia trên thế giới vốn rất nghèo tài nguyên, mật độ dân số cao, đã từng trải qua những giai đoạn rất khó khăn (như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Israel...), nhưng nhờ phát huy nguồn lực con người, họ đã phát triển, vươn lên mạnh mẽ. Chính vì thế, việc khơi dậy khát vọng phát triển đất nước trong cả hệ thống chính trị, toàn thể dân tộc là một trong những yếu tố quan trọng để phát huy nguồn lực con

người, là tiềm năng, thế mạnh của đất nước ta hiện nay. Để thực hiện được mục tiêu này, theo quan điểm của chúng tôi, trong thời gian tới, cả hệ thống chính trị và toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây:

Một là, trước mắt, cả hệ thống chính trị và toàn dân quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu đẩy lùi đại dịch COVID -19, hoàn thành mục tiêu kép: bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe cho nhân dân, đồng thời phát triển kinh tế - xã hội. Mỗi đơn vị, cá nhân cần nâng cao ý thức trách nhiệm của mình trước cộng đồng, tích cực hưởng ứng Lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thực hiện nghiêm túc các quy định của Chính phủ về công tác phòng, chống đại dịch; chia sẻ khó khăn của các cơ quan chức năng và nhân dân; đồng thời, duy trì thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, mỗi công dân cần phát huy lòng dũng cảm, sẵn sàng cống hiến sức lực, trí tuệ và vật chất cho sự nghiệp chung; khắc phục khó khăn, gian khổ; thần tốc tiến hành các biện pháp, nhiệm vụ, quyết tâm giành thắng lợi.

Hai là, các cấp ủy, chính quyền coi trọng việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trong đó đặc biệt là việc phát huy yếu tố con người. Trước hết, đội ngũ cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ xây dựng và chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức cán bộ. Tiếp tục coi trọng việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Xây dựng cơ chế bảo vệ những cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung.

Ba là, phát huy các nguồn lực to lớn trong nhân dân và kiều bào ta ở nước ngoài. Tiếp tục đổi mới, cải cách hành chính, hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm tạo thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát huy cao nhất tiềm năng của mình; thu hút các nguồn lực vật chất và tinh thần từ bên ngoài; khuyến khích, tôn vinh các đơn vị, cá nhân đổi mới, sáng tạo, tận tụy lao động, sản xuất tạo ra giá trị cho xã hội. Phấn đấu sẽ có những tập đoàn kinh tế lớn thuộc các thành phần kinh tế, các cơ quan nghiên cứu và các nhà khoa học với những thành tựu khoa học, công nghệ có giá trị cao trong nước và trên thế giới. Đổi mới và đa dạng hóa các phong trào thi đua yêu nước phù hợp với điều kiện xã hội mới./.

Đại tá, TS Đỗ Văn Hoan, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an

II. THÔNG TIN ĐỊNH HƯỚNG

1. PHẢN BÁC LUẬN ĐIỀU SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH VỀ BÀI VIẾT CỦA ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Sau bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra đời, trên mạng xã hội đã xuất hiện nhiều luận điệu chống phá của các thế lực thù địch, với ngôn ngữ vừa kích động, vừa mỉa dân, dẫn dắt có chủ ý nhằm xuyên tạc, phủ nhận nội dung bài viết. Chính vì vậy, nhận diện, đấu tranh với những luận điệu đó nhằm khẳng định giá trị lý luận và thực tiễn của bài viết đối với sự nghiệp cách mạng của Việt Nam trong giai đoạn trước mắt cũng như lâu dài.

NHỮNG LUẬN ĐIỂM CƠ BẢN VỀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

Một trong những nội dung quan trọng trong bài viết của đồng chí Tổng Bí thư xoay quanh những vấn đề lý luận và thực tiễn về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội (CNXH) ở Việt Nam. Bài viết dựa trên nền tảng thế giới quan khoa học và phương pháp luận biện chứng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và thực tiễn phong phú, sinh động của Việt Nam trong xây dựng CNXH. Trong đó nổi bật lên các nội dung cơ bản sau:

Thứ nhất, đi lên CNXH là yêu cầu khách quan, là con đường phát triển tất yếu của cách mạng Việt Nam.

Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có sự khái quát cao về nhận thức CNXH Việt Nam từ thực tiễn Đổi mới của nước ta và từ những thành công cũng như thất bại của một số nước trên thế giới. Trên cơ sở đó, Tổng Bí thư đã khái quát thành đặc điểm riêng có của CNXH mà nhân dân ta đang xây dựng.

Đó là phải là vì con người, vì cuộc sống của Nhân dân chứ không phải vì lợi nhuận của một nhóm người nào; nội hàm của CNXH Việt Nam là xử lý đúng đắn các mối quan hệ giữa tăng trưởng, phát triển kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội, chăm lo an sinh xã hội, đó là lợi ích của Nhân dân; hay như nhận định CNXH Việt Nam là sự hoàn thiện hệ thống chính trị, đặc biệt là xây dựng nhà nước pháp quyền và phân biệt rõ giữa Nhà nước pháp quyền xã hội xã hội chủ nghĩa (XHCHN) với nhà nước pháp quyền tư sản cũng là một điểm mới được làm rõ trong bài viết.

Từ đó, Tổng Bí thư khẳng định con đường đi lên CNXH Việt Nam là một chặng đường rất dài; mỗi

chặng đường đi trải qua những bước đi cụ thể, với những hình thức, biện pháp cụ thể; cùng với đó, phải tiếp tục tổng kết những vấn đề thực tiễn đặt ra. Kết nối với thời điểm hiện nay, khi nước ta đang nỗ lực triển khai đưa Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII vào cuộc sống, bài viết của Tổng Bí thư có tính định hướng quan trọng về Đảng và Nhà nước, nhất là bộ máy nhà nước pháp quyền không ngừng hoàn thiện để có trách nhiệm lịch sử, từ đó thể chế và hiện thực hóa Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH mà Đại hội XI đã bổ sung, phát triển.

Thứ hai, đi lên CNXH phải đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức; phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa vừa là giải pháp để đạt mục tiêu, vừa là nhiệm vụ cần thực hiện trong suốt chặng đường phát triển đất nước.

Xây dựng CNXH theo Tổng Bí thư đó là kiến tạo một kiểu xã hội mới về chất, đó là không giống với bất kỳ một mô hình nào trên thế giới. Những điều đó mang tính chất đặc trưng riêng của Việt Nam, chỉ của Việt Nam. Từ đó, Tổng Bí thư khẳng định: "Đưa ra quan niệm phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN là một đột phá lý luận rất cơ bản và sáng tạo của Đảng ta, là thành quả lý luận quan trọng qua 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, xuất phát từ thực tiễn Việt Nam và tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của thế giới". Cả lý luận và thực tiễn chứng minh nhận định trên của Tổng Bí thư là hoàn toàn đúng đắn. Vì vậy, Tổng Bí thư đã cụ thể hóa nhận thức của Đảng về nền kinh tế thị trường định hướng XHCN: Chính là "nền kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập quốc tế, vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, có sự quản lý của nhà nước pháp quyền XHCN, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; bảo đảm định hướng XHCN, nhằm mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh".

Thứ ba, trên con đường xây dựng CNXH, phải coi văn hoá thực sự là nền tảng tinh thần của xã hội, sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Luận bản về văn hóa trong CNXH, Tổng Bí thư nhấn mạnh: "Nền văn hoá mà chúng ta xây dựng là nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, một nền văn hoá thống nhất trong đa dạng, dựa trên các giá trị tiến bộ, nhân văn; chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần xã hội, kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của tất cả các dân tộc trong nước, tiếp thu những thành tựu, tinh hoa văn hoá nhân loại". Theo Tổng Bí thư, nền văn hóa Việt Nam có nội dung là đậm đà bản sắc dân tộc, tâm hồn dân tộc, lối sống, truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc được bảo tồn, lưu truyền, kết nối với những giá trị, những xu hướng tiến bộ chung của nhân loại hiện nay. Tổng Bí thư đã quán triệt quan điểm của Đảng về trọng tâm của xây dựng văn hóa là xây dựng con người có nhân cách, lối sống tốt đẹp. Trong đó, coi phát triển văn hóa đồng bộ, hài hòa với tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội là một định hướng căn bản của quá trình xây dựng CNXH ở Việt Nam.

Thứ tư, chế độ chính trị và cơ chế vận hành tổng quát trong mô hình chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và Nhân dân làm chủ.

Mối quan hệ: "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ" là vấn đề lớn, cơ bản, có ý nghĩa bao trùm, xuyên suốt cho quá trình vận hành của hệ thống chính trị; giải quyết tốt mối quan hệ này có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc. Chính vì lẽ đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: "Trong chế độ chính trị XHCN, mối quan hệ giữa đảng, nhà nước và Nhân dân là mối quan hệ giữa các chủ thể thống nhất về mục tiêu và lợi ích; mọi đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật và hoạt động của nhà nước đều vì lợi ích của Nhân dân, lấy hạnh phúc của Nhân dân làm mục tiêu phấn đấu. Mô hình chính trị và cơ chế vận hành tổng quát là đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý và Nhân dân làm chủ".

Thứ năm, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản là nhân tố quyết định thắng lợi của công cuộc đổi mới và bảo đảm cho đất nước phát triển theo đúng định hướng xã hội chủ nghĩa.

Khi bàn về vai trò lãnh đạo của Đảng, Tổng Bí thư đã đưa ra nội dung đánh giá có tính định hướng chiến lược về công tác xây dựng Đảng nói chung, về vai trò lãnh đạo của Đảng với tiến trình cách mạng, đặc biệt trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước theo định hướng XHCN nói riêng. Theo đồng chí Bí thư: "Nhận thức sâu sắc sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản là nhân tố quyết định thắng lợi của công cuộc đổi mới và bảo đảm cho đất nước phát triển theo đúng định hướng XHCN, chúng ta đặc biệt chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, coi đây là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và chế độ XHCN". Phân tích ý nghĩa những thành quả sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, cả những mặt hạn chế về kinh tế-xã hội trong thời kỳ quá độ đi lên CNXH, người lãnh đạo cao nhất của Đảng khẳng định: "Cả lý luận và thực tiễn đều cho thấy, xây dựng CNXH là kiến tạo một kiểu xã hội mới về chất, hoàn toàn không hề đơn giản, dễ dàng. Đây là cả một sự nghiệp sáng tạo vĩ đại, đầy thử thách, khó khăn, một sự nghiệp tự giác, liên tục, hướng đích lâu dài,

không thể nóng vội. Vì vậy, bên cạnh việc xác định chủ trương, đường lối đúng, bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng, phải phát huy mạnh mẽ vai trò sáng tạo, sự ủng hộ và tham gia tích cực của Nhân dân".

Chủ trương và sự chỉ đạo của Đảng sau hơn 35 năm qua là minh chứng hùng hồn chứng tỏ sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định thắng lợi của công cuộc đổi mới, bảo đảm đất nước phát triển bền vững, theo đúng định hướng XHCN. Đó là cơ sở, nền tảng để tiếp tục xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

ĐẤU TRANH VỚI NHỮNG LUẬN ĐIỀU XUYÊN TẠC, PHỦ NHẬN GIÁ TRỊ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TO LỚN TRONG BÀI VIẾT CỦA TỔNG BÍ THƯ

Thời gian qua, sau khi bài viết "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được đăng tải, các thế lực thù địch đã phát tán nhiều bài viết, bình luận trên nền tảng mạng xã hội và một số website, tờ báo nước ngoài có tư tưởng phản động chống phá Việt Nam như: Danlambao, kênh VOA Tiếng Việt, Đài Á Châu Tự Do... với nội dung xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và nội dung bài viết trên. Chúng cho rằng Tổng Bí thư đã đưa ra "hệ thống lý luận cũ kỹ, không còn phù hợp với thời đại", "lạc nhịp", "lỗi thời" và Việt Nam "lợi dụng tự do, dân chủ, tuyên truyền chống phá các nhà nước tư bản"; phản đối chế độ một đảng lãnh đạo ở Việt Nam; bôi nhọ, nói xấu chế độ ta. Thực chất đây là những luận điệu sai trái, thông tin sai sự thật, "lập lòe đánh lận con đen", cố tình xuyên tạc, phủ nhận con đường đi lên CNXH ở Việt Nam mà Tổng Bí thư đã trình bày trong bài viết quan trọng của mình!

Trước những lập luận chặt chẽ trong bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các thế lực thù địch cố gắng dùng mọi thủ đoạn để cố tình xuyên tạc, bôi nhọ bài viết, đánh vào nền tảng tư tưởng của Đảng ta, hòng gây hoang mang dao động về hệ tư tưởng, về lý tưởng XHCN. Xuyên tạc những vấn đề lý luận trong bài viết của Tổng Bí thư, các thế lực thù địch, cơ hội cho rằng: "Chủ nghĩa xã hội chỉ là phương tiện cứu nước, giành độc lập dân tộc, và khi giành độc lập rồi thì cần phải thay đổi phương tiện". Thực chất đây là thủ đoạn đánh tráo khái niệm, hòng phủ nhận con đường đi lên CNXH ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.

Bài viết của Tổng Bí thư đã khẳng định chế độ XHCN là một chế độ xã hội mang bản chất tốt đẹp, hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân văn, lấy con người làm trung tâm, dựa trên lợi ích chung của toàn xã hội hài hòa với lợi ích chính đáng của con người, khác hẳn về chất so với các xã hội tư bản "lấy lợi nhuận làm mục tiêu tối thượng, coi chiếm đoạt của cải và tiêu dùng vật chất ngày càng tăng làm thước đo văn minh, lấy lợi ích cá nhân làm trụ cột của xã hội". Vậy mà, luận điệu của các thế lực thù địch lại cho rằng "*chế độ xã hội chủ nghĩa của Việt Nam hoàn toàn không có bình đẳng xã hội, không có an sinh, phúc lợi xã hội gì cả, mọi thứ đều phải trả bằng tiền*". Có lẽ nào chúng muốn dân tộc ta phải đi tìm cái bình đẳng của phương Tây khi mà một bộ phận rất nhỏ, thậm chí chỉ là 1% dân số, nhưng lại chiếm giữ phần lớn của cải, tư liệu sản xuất, kiểm soát tới 3/4 nguồn tài chính, tri thức, các phương tiện thông tin đại chúng và do đó chi phối toàn xã hội.

Bài viết của đồng chí Tổng Bí thư đã làm rõ những vấn đề cốt lõi của chế độ XHCN mà chúng ta kiên định trong quá trình đổi mới đất nước; đồng thời đã khẳng định chế độ XHCN là một chế độ xã hội mang bản chất tốt đẹp, hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân văn, lấy con người làm trung tâm, dựa trên lợi ích chung của toàn xã hội hài hòa với lợi ích chính đáng của con người, khác hẳn về chất so với các xã hội cạnh tranh để chiếm đoạt lợi ích riêng giữa cá nhân và phe nhóm. Để đạt được mục tiêu đó, sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Không chấp nhận thực tế đó, những kẻ thù địch với chế độ XHCN ở trong và ngoài nước lại cố tình bịa đặt, lèo lái, dẫn dắt đánh lừa dư luận nhằm thực hiện mưu đồ phản động của mình bằng ngôn ngữ xấu, độc, võ đoán khi cho rằng: "*Đảng cộng sản dốc tâm lo xây dựng chủ nghĩa xã hội để nắm giữ lợi quyền. Để độc quyền cai trị. Để có cơ những lạm, cướp bóc, làm giàu cho cá nhân, phe nhóm, vinh sang cho một đảng trị vì khiến đất nước cứ mãi lạc hậu đói nghèo*". Tiếp cận dưới góc độ một bài viết có tính lý luận cao, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phân tích vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam bằng lập luận khoa học, thuyết phục qua những thành tựu xây dựng CNXH, thể hiện tập trung ở giải trình bản chất chế độ XHCN ở Việt Nam. Đó là cơ sở phản bác một cách thuyết phục, kể cả phản bác danh thếp, sắc bén trước những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị. Trong bài viết của mình, Tổng Bí thư khẳng định rằng: Đảng ra đời, tồn tại và phát triển là vì lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. Những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng là không thể phủ nhận; những hạn chế, khuyết điểm của chúng ta là có thực, đặc biệt là tình trạng tham nhũng, lãng phí, suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống vẫn diễn ra trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Trong khi đó, các thế lực xấu, thù địch lại luôn tìm mọi thủ đoạn để can thiệp, chống phá, gây mất ổn định, thực hiện âm mưu "diễn biến hòa bình" nhằm xóa bỏ CNXH ở Việt

Nam. Đó là những khó khăn, trở lực cả khách quan lẫn chủ quan đang từng ngày, từng giờ đe dọa đến sự tồn vong của chế độ, mà thành công hay thất bại là phụ thuộc trước hết vào sự đúng đắn của đường lối, bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Cũng từ đó, Đảng Cộng sản Việt Nam đặt ra yêu cầu phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội, chủ nghĩa cá nhân, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí, thoái hóa... trong nội bộ Đảng và trong toàn bộ hệ thống chính trị. Thực tế công tác xây dựng Đảng ở nước ta và những quyết tâm của đồng chí Tổng Bí thư trong bài viết là sự tiếp nối của tư tưởng Hồ Chí Minh: “Ngoài lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân, Đảng ta không có lợi ích gì khác”.

Từ khi bài viết được công bố ngày 16/5/2021 đến nay, trên các phương tiện thông tin đại chúng, các báo, tạp chí... đã có hàng nghìn bài viết, bài bình luận, tâm tư tình cảm của độc giả, từ cán bộ hưu trí, đảng viên ở cơ sở, Nhân dân ở mọi vùng, miền của Tổ quốc; từ đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo cho đến các nhà nghiên cứu, các chính trị gia, học giả quốc tế, văn nghệ sĩ, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài... đón nhận bài viết của Tổng Bí thư với lòng yêu mến, niềm tin tưởng và sự hưởng ứng tích cực.

Đối với các Đảng Cộng sản, Đảng Lao động trên thế giới như: Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Đảng Cộng sản Cuba, Đảng Cộng sản Hoa Kỳ,... đều bày tỏ sự đồng tình, đánh giá cao bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Những nhận định của bạn bè quốc tế năm châu về bài viết của đồng chí Tổng Bí thư không chỉ tiếp thêm niềm tin vững chắc cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đi trên con đường CNXH, mà còn trang bị vũ khí lý luận sắc bén để chúng ta tiếp tục đấu tranh, phản bác với những suy diễn vô căn cứ, chống phá, xuyên tạc những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong hơn 35 năm đổi mới đất nước. Từ tổng kết thực tiễn của Việt Nam, Tổng Bí thư đã đóng góp thêm tiếng nói của Việt Nam vào kho tàng lý luận thế giới về CNXH. Điều đó càng khẳng định rằng, sự lựa chọn và kiên định con đường đi lên CNXH không phải là "sai lầm" mà là sự lựa chọn, kiên định đúng đắn của lịch sử dân tộc, của Nhân dân ta, của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ra đời cách đây hơn một năm, bài viết của đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã khơi dậy và lan tỏa niềm tin, niềm tự hào, tình cảm thiêng liêng đến các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước về CNXH ở Việt Nam; góp phần quan trọng củng cố niềm tin của Nhân dân đối với con đường đi lên CNXH dưới sự lãnh đạo của Đảng. Vì vậy, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị sẽ tiếp tục đưa ra các luận điệu phản động, tìm cách phủ nhận, bôi đen thành tựu xây dựng, phát triển đất nước, xuyên tạc, bóp méo CNXH và con đường đi lên CNXH, hạ thấp uy tín đồng chí Tổng Bí thư. Do đó, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta cần hiểu rõ giá trị bài viết, coi đây là cơ sở khoa học, luận điểm để phản bác lại các quan điểm sai trái, thù địch.

Theo Tạp chí Tuyên giáo tháng 9/2022

2. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TỈNH ỦY 09 THÁNG NĂM 2022

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TỈNH ỦY 09 THÁNG NĂM 2022

1. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị

Tập trung tuyên truyền, quán triệt và triển khai sâu rộng chủ đề năm 2022 “Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển”; 25 chỉ tiêu, 9 nhóm nhiệm vụ giải pháp thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Các cấp, các ngành cụ thể hoá, xác định rõ nhiệm vụ cần tập trung thực hiện và phân công trách nhiệm của tập thể, cá nhân góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã ban hành văn bản cụ thể hóa thực hiện phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” năm 2022, phát động sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân thi đua “Đồng Khởi mới”, khơi dậy lòng tự hào, ý chí, khát vọng vươn lên, xây dựng quê hương.

Lãnh đạo triển khai, quán triệt thực hiện có hiệu quả chuyên đề 2022 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, xây dựng Bến Tre phát triển nhanh, bền vững, sánh vai với các tỉnh trong khu vực và cả nước. Các cấp ủy đã triển khai quán triệt và đăng ký thực hiện năm 2022; việc nêu gương, ý chí tự lực, tự cường, sự chủ động trong thực hiện nhiệm vụ, tinh thần phục vụ của đội ngũ công chức, viên chức chuyên biến tốt hơn. Tình hình tư tưởng trong nội bộ và Nhân dân cơ bản ổn định, diễn biến theo hướng tích cực, tin tưởng, phấn khởi trước những kết quả đạt được trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội và công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Đến ngày 08/9/2022, toàn tỉnh kết nạp được 914/900 đảng viên mới (tỷ lệ 101,56%), vượt chỉ tiêu kết nạp năm 2022; lũy kế số lượng kết nạp từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay là 2.590 đảng viên. Qua 05 năm thực hiện Kế hoạch số 23-KH/TU, phương châm “*Tỉnh năm tới xã; huyện năm tới ấp, khu phố; xã năm tới hộ gia*

định” đi vào nền nếp, cán bộ theo dõi, hỗ trợ phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo gắn kết chặt chẽ với cơ sở. Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, chủ động triển khai thực hiện đồng bộ chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022; tiếp tục đổi mới nội dung, đối tượng, phương pháp kiểm tra, giám sát theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả. Các tổ chức đảng thi hành kỷ luật 118 đảng viên, tăng 51,3% so cùng kỳ năm 2021 (118/78), trong đó cấp ủy viên các cấp 49 đồng chí, chiếm 41,5%, bằng các hình thức: Khiển trách 63, Cảnh cáo 33, Cách chức 06 và Khai trừ 16 đảng viên.

Công tác dân vận được các cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. Lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Hội Cựu chiến binh, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Năm 2021, kết quả đánh giá Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) ở vị trí thứ 37, tăng 07 bậc so với năm 2020; tuy nhiên các chỉ số khác có sự sụt giảm đáng kể, cụ thể: Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) Bến Tre xếp vị trí 18/63 tỉnh/thành, giảm 10 bậc; Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) ở vị trí thứ 56, giảm 48 bậc; Chỉ số Hải lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) xếp ở vị trí 26, giảm 06 bậc.

2. Về kinh tế - văn hóa - xã hội và quốc phòng, an ninh

2.1. Về kinh tế

Sản xuất nông - ngư nghiệp tương đối thuận lợi, tăng trưởng khu vực I đạt 3,55%. Công tác ứng phó với xâm nhập mặn được tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ, cùng với sự vận hành hiệu quả của hệ thống ngăn mặn, trữ ngọt nên đã hạn chế tối đa ảnh hưởng của xâm nhập mặn và không gây thiệt hại lớn cho cây trồng, vật nuôi.

Tài cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp và xây dựng Nông thôn mới tiếp tục được tập trung thực hiện. Đến nay, toàn tỉnh có 91 tổ hợp tác, 57 hợp tác xã tham gia vào chuỗi giá trị các sản phẩm nông nghiệp chủ lực và đạt được một số kết quả khả quan. Trong 9 tháng đã công nhận 17 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), 07 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; lũy kế đến nay toàn tỉnh có 80 xã đạt chuẩn NTM (trong đó có 20 xã đạt chuẩn NTM nâng cao), 23 xã đạt 15 - 18 tiêu chí, 39 xã đạt 10 - 14 tiêu chí và không có xã đạt dưới 10 tiêu chí.

Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước đạt 26.900 tỷ đồng, tăng 22,27% so cùng kỳ và đạt 70,23% kế hoạch. Các sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng trưởng khá⁽¹⁾ và ước thực hiện đạt khá so với kế hoạch năm, có 07/14 sản phẩm đạt từ 75% kế hoạch trở lên.

Hoạt động thương mại, dịch vụ khá sôi động; góp phần thúc đẩy tăng trưởng của khu vực dịch vụ (tăng trưởng 8,32%). Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 42.547 tỷ đồng, tăng 15,47% so cùng kỳ và đạt 75,98% kế hoạch. Hoạt động du lịch có sự phục hồi với những tín hiệu tích cực, thu hút được nhiều du khách, lượng khách và doanh thu tăng mạnh so cùng kỳ, công suất sử dụng phòng bình quân tại các cơ sở lưu trú du lịch đạt 80 - 90%.

Tính đến ngày 17/8/2022, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 3.979,2 tỷ đồng, đạt 75,15% dự toán Trung ương giao và đạt 70,74% dự toán địa phương phân đầu, và bằng 90,38% so cùng kỳ. Tổng chi ngân sách ước đạt 8.031,3 tỷ đồng, đạt 73,27% dự toán Trung ương giao và đạt 71,15% dự toán địa phương phân đầu, tăng 18,05% so cùng kỳ; trong đó chi thường xuyên tăng 16,05% và chi đầu tư phát triển tăng 21,14%. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1.138 tỷ USD, tăng 25,04% so cùng kỳ và đạt 75,87% kế hoạch; các sản phẩm xuất khẩu chủ yếu tăng khá so cùng kỳ⁽²⁾.

2.2. Về văn hóa - xã hội

Các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư, nâng chất. Chất lượng giáo dục các cấp học tiếp tục được duy trì và giữ vững; công tác phổ cập giáo dục tiếp tục được thực hiện khá tốt, quy mô mạng lưới trường, lớp, học sinh được duy trì ổn định. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm thực hiện tốt; tiếp tục củng cố và hoàn thiện hệ thống y tế dự phòng và mạng lưới y tế cơ sở, năng lực cho lực lượng y tế tuyến cơ sở được tăng cường; chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh được nâng lên; công suất sử dụng giường bệnh toàn tỉnh đạt 49,76%, giảm 8,1% so cùng kỳ. Tỷ lệ người tham gia BHYT đạt 92,41% dân

⁽¹⁾ Tăng cao nhất là bia tăng 37,51%, túi xách da 35,44%, thủy sản đông lạnh 30,29%, chỉ xơ dừa 23,58%; nước dừa đóng lon 21,57%; com dừa nạo sấy 20,96%, sản phẩm may mặc 20,68%, nước cốt dừa 20,31%; nước máy thương phẩm 17,06%, thuốc lá bao 15,29%...

⁽²⁾ Thủy sản các loại tăng 28,64%; com dừa nạo sấy tăng 19,54%; nước cốt dừa tăng 23,13%; dệt may tăng 94,43%; túi xách tăng 79,22%,...

số. Toàn tỉnh tiếp tục tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh⁽³⁾, đồng thời tăng cường áp dụng các giải pháp công nghệ trong phòng, chống dịch. Tính đến ngày 23/8/2022, toàn tỉnh có tổng số ca dương tính với SARS-CoV-2 phát hiện cộng dồn là 97.904 ca, khỏi bệnh là 97.320 trường hợp, 485 ca tử vong, đang điều trị tại nhà 60 trường hợp và điều trị tại cơ sở y tế 16 trường hợp.

Công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, tuyên truyền đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài được tập trung thực hiện; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 63,32%. Các chế độ chính sách về tiền lương, BHXH, BHYT đối với người lao động được thực hiện khá tốt; tỷ lệ người lao động tham gia BHXH đạt 13,37% và tham gia BHYT đạt 11,11% so với lực lượng lao động. Công tác giảm nghèo được triển khai đồng bộ với nhiều hoạt động cụ thể; toàn tỉnh hiện còn 17.073 hộ nghèo, tỷ lệ 4,26% và 17.011 hộ cận nghèo, tỷ lệ 4,25%. Công tác chăm lo người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách khó khăn được thực hiện tốt.

Các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của đất nước và địa phương được tập trung triển khai thực hiện an toàn, chu đáo. Phong trào thể dục thể thao quần chúng tiếp tục được duy trì; thể thao thành tích cao được chú trọng. Công tác tổ chức Đại hội thể dục thể thao các cấp tỉnh Bến Tre năm 2021 - 2022 được tập trung thực hiện tốt.

2.3. Về quốc phòng, an ninh

Hoàn thành công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022, triển khai công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023, tổ chức huấn luyện các đối tượng đạt chỉ tiêu theo kế hoạch; tổ chức thành công công tác diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, huyện Châu Thành, huyện Bình Đại; diễn tập chỉ huy tham mưu 01 bên 02 cấp trên bản đồ có 01 phần thực binh Bộ đội Biên phòng tỉnh đạt mục đích, yêu cầu đề ra và bảo đảm an toàn tuyệt đối. Tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội được kiểm chế, kéo giảm; tai nạn xã hội giảm, trong đó tai nạn giao thông kéo giảm trên 01 tiêu chí.

II. CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM TRONG 03 THÁNG CUỐI NĂM 2022

1. Tập trung lãnh đạo hoàn thành việc cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá XIII, Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 02/04/2022 của Bộ Chính trị khoá XIII về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tiếp tục tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, làm chuyển biến nhận thức và hành động, xây dựng tư tưởng tiên công, nâng cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy và phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” năm 2022. Tập trung thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy về xây dựng Đảng, Kết luận số 21-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII, chuyên đề toàn khoá, chuyên đề năm 2022 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, xây dựng Bến Tre phát triển nhanh, bền vững, sánh vai với các tỉnh trong khu vực và cả nước.

2. Triển khai các công việc theo kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát (15/02/1913-15/02/2023); lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn 3 tháng cuối năm 2022, bảo đảm thực chất, hiệu quả, hướng về cơ sở. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, các sự kiện chính trị gắn với tuyên truyền, cổ vũ thực hiện phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” trở thành những việc làm cụ thể, thiết thực của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cả hệ thống chính trị.

3. Hoàn thành công tác xây dựng quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh diện Trung ương quản lý và phê duyệt quy hoạch các chức danh lãnh đạo đơn vị, địa phương nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031. Theo dõi, chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện công tác đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025; công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2022.

4. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy; kế hoạch khắc phục

⁽³⁾ Tiếp tục triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19, kết quả tính đến ngày 23/8/2022, tổng số người tiêm mũi 1 chiếm tỷ lệ 99,9%, mũi 2 chiếm 99,8%, mũi 3 chiếm 95,6% và mũi 4 chiếm 74,7% dân số trên 18 tuổi. Tổng số người tiêm mũi 1 chiếm tỷ lệ 100%, tiêm mũi 2 chiếm 99,8% và tiêm mũi 3 chiếm 57,7% dân số từ 12 - 17 tuổi. Tổng số người tiêm mũi 1 chiếm tỷ lệ 94,1% và mũi 2 chiếm tỷ lệ 77,8% dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi.

những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy năm 2021. Tiếp tục triển khai thực hiện Công văn số 2203-CV/TU, ngày 25/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp kéo giảm đảng viên vi phạm kỷ luật. Chỉ đạo tổ chức hội nghị tọa đàm với chủ đề “*Đề cao vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu cấp ủy, ủy ban kiểm tra thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trong Chiến lược kiểm tra, giám sát của Đảng*”. Tiếp tục đổi mới phương pháp kiểm tra, giám sát, phương pháp nắm tình hình vi phạm của đảng viên; chủ động phát hiện phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm về quản lý tài chính, tài sản, các nguồn quỹ cơ quan; chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; tăng cường tự kiểm tra, tự phát hiện vi phạm trong nội bộ; thực hiện đồng bộ các giải pháp kéo giảm 5% đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật.

5. Tập trung lãnh đạo hoàn thành Quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quyết liệt thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công, khơi thông nguồn lực cho phát triển. Tiếp tục tập trung huy động nguồn lực xã hội đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hình thức PPP, tạo nền tảng phát triển tỉnh Bến Tre về hướng Đông; tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư. Kiểm tra thực tế các công trình, dự án trọng điểm, kịp thời đôn đốc, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân; tập trung công tác giải phóng mặt bằng dự án cầu Rạch Miễu 2 và dự án đường gom đường vào cầu Rạch Miễu 2, dự án khu công nghiệp Phú Thuận, dự án mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Bến Tre và các dự án ODA.

6. Triển khai nhanh các dự án, công trình trọng điểm được Trung ương thông báo phân bổ vốn từ nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về giải pháp tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ các Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

7. Tập trung triển khai Chương trình xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; phấn đấu công nhận thêm 03 xã Nông thôn mới nâng cao và 02 xã Nông thôn mới kiểu mẫu. Thành lập mới 03 hợp tác xã, 03 hợp tác xã điểm; tăng cường vận động, tuyên truyền để tạo sự đồng thuận của Nhân dân trong việc thành lập mới 01 Liên hiệp hợp tác xã. Chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, thủy sản và giảm nhẹ thiên tai để bảo vệ thành quả sản xuất.

8. Lãnh đạo thực hiện bảo đảm chất lượng, hiệu quả kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh và huấn luyện năm 2022; diễn tập phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn huyện Ba Tri và diễn tập 25% cấp xã bảo đảm yêu cầu, tuyệt đối an toàn; tăng cường triển khai các giải pháp tiếp tục giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, kéo giảm phạm pháp hình sự, đặc biệt liên quan đến tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe; nâng cao chất lượng, tỷ lệ giải quyết án của Tòa án. Triển khai chặt chẽ các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả Quy chế phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biên 3 trong quản lý, kiểm soát tàu cá của tỉnh hoạt động trên biển, chống khai thác IUU; khẩn trương hoàn tất và ký kết, thực hiện Quy chế phối hợp với tỉnh Cà Mau trong công tác quản lý, kiểm soát tàu cá và chống khai thác IUU; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm việc thực hiện thu hồi đất C2, đất K22 và đất quốc phòng, xã An Điền có kết quả.

Thảo Vy (tổng hợp)

3. ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Nhằm tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19, bảo vệ và duy trì bền vững thành quả phòng, chống dịch thời gian qua, ngày 06/9/2022 Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn số 2604-CV/TU, về đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19; theo đó, yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, cả hệ thống chính trị đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh trên toàn tỉnh.

Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh về phòng, chống dịch COVID-19. Cần xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp, nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền triển khai quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh công tác tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19, bảo đảm không bỏ sót đối tượng cần tiêm chủng theo hướng dẫn của Bộ Y tế, tăng tỉ lệ bao phủ vắc-xin tại địa phương, cơ quan, đơn vị, với mục tiêu: Tổ chức tiếp nhận và triển khai tiêm ngay, ***bảo đảm tiến độ khi nhận vắc-xin, không để vắc-xin hết hạn phải hủy bỏ***; hoàn thành tiêm mũi 3, 4 cho các đối tượng chỉ định và mũi thứ 2 cho

trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi; bảo đảm đủ vắc-xin, trang thiết bị, sinh phẩm, vật tư y tế cho phòng, chống dịch bệnh theo đúng quy định hiện hành và chỉ đạo của Trung ương.

Tập trung nắm chắc và theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến dịch bệnh, nhất là sự xuất hiện các biến thể mới của COVID-19. Thường xuyên đánh giá, phân tích tình hình và các yếu tố nguy cơ; chủ động tích cực xây dựng các kịch bản tuyên truyền đáp ứng với mọi tình huống có thể xảy ra của dịch bệnh.

Tiếp tục chỉ đạo, phối hợp các cơ quan thông tấn, báo chí, tuyên truyền, các cấp, các ngành bám sát sự chỉ đạo, định hướng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng và tổ chức tốt công tác tuyên truyền nhằm giúp cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, tổ chức và Nhân dân nâng cao nhận thức và trách nhiệm, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; huy động toàn hệ thống chính trị và Nhân dân tham gia phòng, chống dịch trong bối cảnh mới. Trong đó, cần chú trọng vào một số nội dung trọng tâm như: Tuyên truyền, khuyến cáo tiếp tục thực hiện tốt, hiệu quả 3 trụ cột phòng, chống dịch (xét nghiệm, cách ly, điều trị) và các giải pháp phòng, chống dịch theo công thức “2K (khẩu trang, khử khuẩn) + vắc xin + thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người dân và các biện pháp khác” trước sự xuất hiện của biến thể phụ BA.4, BA.5 của Omicron và các biến thể khác. Tự giác, tích cực tham gia tiêm vắc-xin phòng COVID-19 kịp thời, đầy đủ mũi 3 và mũi 4 cho người từ 12 tuổi trở lên; liều cơ bản cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế, mục tiêu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của tỉnh đã đề ra, bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả. Đồng thời, tự thực hiện kiểm tra, rà soát thông tin tiêm chủng COVID-19 của cá nhân (trên ứng dụng PC-COVID, Hồ sơ sức khỏe điện tử, VNEID) và sử dụng chức năng “Phản ánh thông tin tiêm chủng” trên Cổng Thông tin tiêm chủng COVID-19 tại địa chỉ: <https://tiemchungCOVID-19.gov.vn/> nếu thông tin thiếu hoặc sai lệch.

Tuyên truyền, làm rõ về tác dụng, hiệu quả, lợi ích của vắc xin trong phòng dịch bệnh; khuyến khích, vận động người dân tích cực tham gia tiêm vắc-xin để bảo vệ bản thân và cộng đồng; nhất là các đối tượng nguy cơ cao, bệnh lý nền (bao gồm cả trẻ em), những người muốn lựa chọn vắc-xin, người sống ở khu vực có tỉ lệ bao phủ vắc xin thấp; tuyên truyền, giải thích “Tiêm chủng phòng ngừa COVID-19 là nghĩa vụ, là quyền lợi, trách nhiệm của người dân”, khẳng định “Tiêm vắc-xin là một trong những biện pháp hiệu quả nhất, có ý nghĩa chiến lược trong phòng, chống dịch bệnh”, cần tiêm đầy đủ và đúng hạn các loại vắc xin được khuyến nghị; cảnh báo về các biến chủng mới của dịch; chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn người dân chăm sóc sức khỏe sau nhiễm và tái nhiễm SARS-CoV-2.

Thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời về chiến dịch tiêm chủng, kế hoạch, chỉ tiêu tăng cường tiêm vắc xin do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo tỉnh đề ra; quan tâm tuyên truyền đến các nhóm đối tượng được chú trọng hoàn thành sớm việc tiêm vắc xin như: Các lực lượng y tế, công an, quân đội, giáo viên, người làm việc trong lĩnh vực giao thông vận tải, người cung cấp dịch vụ thiết yếu, người làm việc tại các cơ sở dịch vụ du lịch, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, người làm việc trong các doanh nghiệp, khu công nghiệp.

Tuyên truyền, quán triệt tư tưởng “Kiên trì, kiên định, kiên quyết kiểm soát dịch COVID-19 với tinh thần thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh để thúc đẩy phục hồi kinh tế phát triển nhanh và bền vững”; “Đặt sức khỏe, tính mạng của người dân lên trên hết trước hết để hành động”; “Phòng bệnh hơn chữa bệnh, phòng bệnh từ sớm từ xa, ngay từ cơ sở”; “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người để vận động tiêm vắc-xin cũng như phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác”.

Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức của người dân và các cấp, các ngành trong phòng, chống dịch; làm rõ, nêu bật những kết quả đã đạt được; biểu dương tinh thần đoàn kết, giữ vững bản lĩnh, vượt qua khó khăn, thách thức, biến nguy thành cơ của các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân; lan tỏa các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, những tấm gương hy sinh, cống hiến, vì tính mạng, sức khỏe người dân; tuyên truyền phát huy tinh thần yêu nước, lòng nhân ái, trách nhiệm xã hội của mỗi cán bộ, đảng viên, người dân, doanh nghiệp cùng tham gia phòng, chống dịch; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19.

Tổ chức các đội tuyên truyền, vận động tiêm vắc-xin đến từng địa bàn dân cư. Công khai các điểm tiêm chủng trên địa bàn (địa chỉ, người phụ trách, thông tin liên hệ) thông tin đến người dân để người dân biết và đi tiêm chủng kịp thời.

Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông quản lý, giám sát chặt chẽ thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở về phòng chống dịch. Kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các cơ quan báo chí, trang thông tin điện tử đăng phát những thông tin

sai sự thật, ảnh hưởng tiêu cực đến công tác phòng chống dịch; rà soát, chặn, lọc, xử lý các tài khoản mạng xã hội đăng tải các thông tin xuyên tạc chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước ta về tiêm vắc-xin phòng COVID-19 và công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Sở Y tế tăng cường cung cấp thông tin tuyên truyền về tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 có trọng tâm, trọng điểm, có bằng chứng khoa học, tập trung vào tiêm vắc xin cho trẻ từ 5 đến 12 tuổi, các đối tượng có nguy cơ cao; phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông trong chỉ đạo định hướng và quản lý thông tin, tuyên truyền về phòng chống, dịch bệnh. Đồng thời, thường xuyên thông tin, phối hợp đơn đốc tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 của các địa phương, không để hủy vắc-xin do hết hạn.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền về tiêm vắc-xin cho học sinh và phụ huynh, nhất là đối tượng thuộc độ tuổi tiêm chủng từ 5 đến dưới 18 tuổi; tổ chức các buổi tọa đàm, nói chuyện chuyên đề tư vấn cho phụ huynh, học sinh về tác dụng, lợi ích của việc tiêm chủng, những phản ứng có thể gặp sau tiêm chủng và trách nhiệm bảo đảm quyền được tiêm chủng của trẻ để tạo sự đồng thuận, vận động các em và phụ huynh đưa con em đi tiêm chủng phòng dịch COVID-19 đầy đủ kịp thời.

Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông của tổ chức chính trị - xã hội các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới. Chú trọng tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên, các tầng lớp Nhân dân tham gia tiêm vắc xin đầy đủ, đúng lịch, nhất là việc tiêm mũi 3, mũi 4 và tiêm cho trẻ em vì lợi ích của bản thân, cộng đồng và phòng tránh nguy cơ bùng phát dịch trở lại.

Tăng cường công tác theo dõi, nắm tình hình tư tưởng của Nhân dân trước diễn biến mới của tình hình dịch bệnh; vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực chung tay phòng, chống dịch, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc để đẩy lùi dịch bệnh, quyết tâm không để dịch bệnh bùng phát trở lại.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp tục chỉ đạo các cấp bộ Đoàn, Hội đẩy mạnh tuyên truyền phát huy vai trò lực lượng đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tích cực tiêm vắc-xin; tổ chức các đội hình tình nguyện tham gia hỗ trợ các lực lượng chức năng trong việc tiêm vắc xin cho người dân.

Báo Đồng Khởi, Đài phát thanh và Truyền hình Bến Tre; website, cổng thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị, hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền theo chỉ đạo, định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các cấp ủy. Chú trọng tăng cường thời lượng, nâng cao chất lượng thông tin hướng dẫn điều trị người bị nhiễm SARS-CoV-2 và các biện pháp phòng, chống dịch, bảo đảm tính khoa học, chính xác, dễ hiểu, dễ nhớ. Báo Đồng khởi, Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre tiếp tục mở rộng mở các chuyên mục, diễn đàn để tập trung trí tuệ, năng lực của cộng đồng đối với công tác phòng, chống dịch và thực hiện chiến dịch tiêm chủng; đề xuất biện pháp, phương hướng giải quyết các vấn đề khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh quay trở lại.

Tăng cường kiểm duyệt chặt chẽ các tin, bài có tính bình luận, dự đoán về những diễn biến của dịch bệnh; tuyệt đối không đưa những tin, bài thiếu căn cứ, suy diễn, gây tâm lý lo lắng, hoang mang trong Nhân dân; nâng cao chất lượng thông tin dự báo; tuân thủ sự chỉ đạo và sử dụng các nguồn thông tin chính thức từ các cơ quan có trách nhiệm.

Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre tiếp tục tổ chức các chuyên mục về tình hình dịch bệnh và vắc xin vào khung giờ phù hợp để người dân được tiếp cận thông tin về lợi ích, hiệu quả của việc tiêm vắc xin.

Ban Biên tập

4. TÌNH HÌNH AN NINH TRẬT TỰ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁNG 9/2022

Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tiếp tục được giữ vững. Ghi nhận 05 vụ với 59 quần chúng đến trụ sở đến trụ sở tiếp dân tỉnh thăm dò kết quả khiếu kiện về đất đai và vỡ hụi.

Trên lĩnh vực trật tự an toàn xã hội, phạm pháp hình sự đã phát hiện 10 vụ, làm rõ 05 vụ, 05 đối tượng (trong tháng xảy ra 02 vụ, 08 vụ xảy ra trước đây nay xác định có tội phạm), gồm: 02 vụ cướp giật tài sản, 06 vụ trộm cắp tài sản, 01 vụ hủy hoại tài sản, 01 vụ mua bán trái phép chất ma túy.

Tệ nạn xã hội xảy ra 08 vụ (tăng 04 vụ), với 39 đối tượng vi phạm, 01 vụ chưa xác định được số lượng đối tượng do Cục Cảnh sát hình sự đang thụ lý. Cụ thể: 01 vụ đánh bạc tại xã Mỹ Thạnh An, do Cục Cảnh sát hình sự đang thụ lý; 07 vụ sử dụng trái phép chất ma túy. Tai nạn giao thông: xảy ra 01 vụ, làm 01 người chết (giảm 02 vụ).

Kết quả đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội:

+ Vào ngày 12 tháng 8 năm 2022, qua kiểm tra hành chính tại nhà bà Trần Hà Vũ, thuộc tổ 17, ấp Phú Thành, Phú Hưng, thành phố Bến Tre, phát hiện có khoảng 30 người đến từ nhiều địa phương trong tỉnh đang tham gia sinh hoạt theo "Đạo lạ" trái qui định của pháp luật. Qua làm việc đương sự Trần Hà Vũ thừa nhận có tụ tập đông người, mục đích là đọc kinh phật cầu an cho người thân trong gia đình. Công an xã Phú Hưng đã tiến hành lập biên bản sự việc, thu giữ tài liệu và yêu cầu mọi người rời khỏi địa phương, không tiếp tục tụ tập đông người.

+ Xác minh 04 đơn thư tố cáo xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác trên không gian mạng. Làm việc 05 đương sự liên quan đến an ninh mạng.

+ Kiểm tra hành chính nhà cho thuê tháng tại Tổ 07, ấp Bình Thành, Bình Phú, phát hiện 05 đối tượng nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy, thử test 05 đối tượng cho kết quả dương tính với ma túy, xử phạt 05 đối tượng với số tiền 7.500.000 đồng.

+ Vào lúc 03 giờ ngày 19 tháng 8 năm 2022, Công an Thành phố Bến Tre kiểm tra hành chính quán karaoke Duy Hiền, địa chỉ: 13A2, đường Đồng Văn Cống, Khu phố Bình Khởi, Phường 6, thành phố Bến Tre, phát hiện có 02 phòng karaoke đang hoạt động gồm 13 đối tượng có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy; tiến hành kiểm tra ma túy phát hiện 13 đối tượng dương tính.

+ Phối hợp phòng PC04 bắt quả tang 01 vụ mua bán trái phép chất ma túy tại khu phố 2, Phường 8, thành phố Bến Tre, tang vật: 05 túi ny lon chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy.

+ Triệt xóa tụ điểm sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà không số tổ NDTQ số 10, ấp An Thuận B, xã Mỹ Thạnh An, thành phố Bến Tre, mời làm việc 05 đối tượng. Qua kiểm tra ma túy dương tính 05 đối tượng.

+ Giải tán 02 tụ điểm đánh bạc (lắc tài xỉu) tại xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre, mời làm việc 09 đối tượng, buộc viết cam kết không tham gia tụ tập cờ bạc.

+ Kiểm tra ma túy 56 đối tượng, kết quả dương tính 27 đối tượng; xử phạt hành chính 18 đối tượng số tiền 27.000.000 đồng, còn 09 đối tượng đang củng cố hồ sơ xử lý.

Tổ chức 95 lượt tra kiểm soát giao thông đường bộ, kiểm tra 975 phương tiện; lập biên bản 104 trường hợp, tạm giữ 57 phương tiện, 47 giấy tờ liên quan, giáo dục tại chỗ 871 trường hợp, ra quyết định xử phạt 104 trường hợp vi phạm với tổng số tiền là 251.750.000 đồng (tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 39).

Công an các phường, xã tuần tra giải tỏa, kiểm tra trật tự đô thị 623 lượt, nhắc nhở 1.744 hộ buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường.

Trong thời gian tới, Công an thành phố thường xuyên quản lý chặt số đối tượng chính trị, khiếu nại, khiếu kiện, kịp thời phát hiện các vấn đề tiềm ẩn, nguy cơ gây mất an ninh trật tự, xử lý kịp thời, hiệu quả, không để bị động, bất ngờ.

Nguyễn Văn Đoàn, CATP

III. THÔNG TIN THAM KHẢO

Thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021-2025

Nhằm tạo sự đồng bộ, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức và vận động các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động, trách nhiệm, tích cực, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí của các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, tham gia thực hiện thắng lợi chủ trương xây dựng nông thôn mới, Ủy Ban nhân dân tỉnh Bến Tre đã ban hành kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025.

Theo kế hoạch, phấn đấu đến năm 2025, tỉnh Bến Tre quyết tâm đạt mục tiêu: huyện Chợ Lách đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao; thành phố Bến Tre hoàn thành nâng cao chất lượng tiêu chí xã nông thôn mới; 05 huyện gồm: Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam, Thạnh Phú, Châu Thành, Bình Đại đạt chuẩn nông thôn mới; có ít nhất 80% xã đạt chuẩn nông thôn mới, các xã còn lại đạt từ 15 tiêu chí trở lên; có ít nhất 40% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và mỗi huyện, thành phố có 01 xã nông thôn mới kiểu mẫu; đặc biệt, xây dựng hai xã thí điểm là xã Phú Lễ (huyện Ba Tri), xã Giao Long (huyện Châu Thành) vừa đạt tiêu chí nông thôn mới theo bộ tiêu chí của Trung ương quy định vừa gắn với yêu cầu của tỉnh như: khu dân cư tập trung, vùng sản xuất tập trung, nghĩa trang nhân dân,...

Đề đạt được mục tiêu “*Nông thôn khang trang, xóm ấp văn minh*”; “*Nông nghiệp bền vững, sản xuất tập trung*”; “*Nông dân tri thức, đời sống sung túc*”; “*Quản lý thông minh, dân chủ tiên bộ*”, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong tổ chức thực hiện, tập trung vào một số nội dung trọng tâm như: Tiếp tục xây dựng, hướng dẫn kịp thời và tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua; đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới. Tổ chức phong trào thi đua hàng năm phải có nội dung cụ thể, như: xác định chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể của cơ quan, đơn vị trong xây dựng nông thôn mới cần phải thực hiện hàng năm; những việc làm cụ thể đối với xã được Ban Chỉ đạo tỉnh phân công theo dõi hỗ trợ, xây dựng nông thôn mới,...

Tập trung triển khai đồng bộ, có hiệu quả phong trào thi đua Đồng Khởi mới xây dựng nông thôn mới gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đặc biệt là, vận động người dân tham gia tích cực “Ngày chủ nhật nông thôn mới”. Tăng cường vận động các tổ chức cá nhân tham gia đóng góp công sức, trí tuệ, vật chất để góp phần xã hội hóa xây dựng nông thôn mới; tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức kinh tế đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng gắn với những lợi ích được thụ hưởng khi đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp.

Củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý, Ban phát triển các ấp và các tổ chức tham mưu, giúp việc đảm bảo hoạt động hiệu quả, trách nhiệm; đồng thời phân công và quy định trách nhiệm cụ thể đối với từng thành viên trong tổ chức thực hiện; có kế hoạch cụ thể trong việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới cho cả giai đoạn và từng năm, trong đó xác định những công việc, những tiêu chí cần được ưu tiên đầu tư và vận động Nhân dân thực hiện; tổ chức tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận để các tầng lớp Nhân dân tự giác hưởng ứng, tham gia đóng góp công sức, đất đai, tài sản trí tuệ,... Kịp thời tuyên dương khen thưởng những cá nhân tập thể có nhiều đóng góp tích cực, có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới đồng thời nhân rộng các điển hình tiên tiến mô hình mới, cách làm hay để học tập và làm theo.

Kế hoạch cũng đã nêu rõ đối tượng, tiêu chí thi đua, hình thức và tiêu chuẩn khen thưởng, theo đó, đối tượng, tiêu chí thi đua đối với các sở, ban, ngành, UBMTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội là nghiên cứu để kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh những cách làm hay, sáng tạo trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện phong trào thi đua, tạo sự đồng thuận, lan tỏa trong xã hội về xây dựng nông thôn mới; hoàn thành đúng tiến độ các công việc, nhiệm vụ được giao trong thực hiện xây dựng nông thôn mới được quy định tại Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/2/2022 của Thủ tướng Chính phủ; các quy định của các Bộ, ngành trung ương và sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Đồng thời có văn bản đăng ký với Ban Chỉ đạo tỉnh (qua Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh theo dõi, tổng hợp) tham gia hỗ trợ ít nhất 01 xã khó khăn trong xây dựng nông thôn mới (có địa chỉ và kết quả cụ thể).

Đối với các huyện, thành phố phải đảm bảo tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; thành phố hoàn thành nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới; là đơn vị tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới của tỉnh; không nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới. *Đối với xã*, phải đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và là xã tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới của cấp huyện, không nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới; đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và là xã có kết quả nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới toàn diện, nổi bật; không nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới. *Đối với ấp* thuộc các xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển đạt chuẩn nông thôn mới theo các tiêu chí nông thôn mới do UBND cấp tỉnh quy định.

Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã có những đóng góp cụ thể thiết thực trong xây dựng nông thôn mới và được cấp có thẩm quyền ghi nhận; có liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; bảo tồn và phát triển ngành nghề truyền thống của địa phương, có nhiều sản phẩm OCOP được xếp hạng từ 3 sao trở lên; phối hợp tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và giải quyết được nhiều việc làm cho người dân trên địa bàn nông thôn.

Đối với cá nhân, là cán bộ, công chức, viên chức nỗ lực bám sát cơ sở, có sáng kiến, giải pháp hữu ích trong việc xây dựng, đề xuất trình cấp có thẩm quyền ban hành tổ chức thực hiện, kiểm tra việc thực hiện chính sách hướng dẫn hoặc tháo gỡ những khó khăn cho cơ sở trong xây dựng nông thôn mới. Người lao động, nông dân, công nhân, thành viên hợp tác xã tích cực hưởng ứng, tham gia phong trào thi đua với những việc làm thiết thực (đóng góp tiền, công sức, đất đai,...) hoặc có mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, có phát minh, sáng chế trong lao động, sản xuất góp phần vào việc xây dựng nông thôn mới.

Các đối tượng khác như: Các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các hội doanh nhân, trí thức, nhà khoa học, các gia đình, cá nhân trong và ngoài nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài,... có

nhiều đóng góp về công sức, trí tuệ, vật chất xây dựng nông thôn mới; sản xuất giỏi, có thu nhập cao và giúp đỡ cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới ở địa phương gắn với địa chỉ cụ thể.

Đồng thời, kế hoạch cũng quy định rõ về công tác khen thưởng cụ thể cho từng đối tượng, từng cấp, theo từng năm, từng giai đoạn nhằm động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021- 2025.

Tôn Đức Tài (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)